



บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

มวยไทย หมายถึงศิลปะการต่อสู้แบบมือเปล่าของชนชาติไทยที่สามารถใช้ศอก เข่า เท้า และหมัดเป็นอาวุธ (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2525) มวยไทยเป็นที่หาประจำชาติอย่างหนึ่งของไทยเรา ที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานแล้วตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี จนกระทั่งมาถึงสมัยปัจจุบัน มวยไทยมีลักษณะการต่อสู้ที่ผิดแผกแตกต่างไปจากกีฬามวยชนิดอื่น ๆ ในโลก เพราะอวัยวะภายนอกทุก ๆ ส่วนของร่างกาย เช่น หมัด เท้า เข่า ศอก ใต้เข่า เคลื่อนไหวในลักษณะชก เตะ ดีบ ทุบ ถอง กระทุ้ง กระแทก และพันคู่ต่อสู้ได้มวยไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นศาสตร์เพราะทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ได้เหมือนศาสตร์แขนงอื่น ๆ ที่เป็นศิลป์เพราะวิชานี้มากด้วยกลยุทธ์ ลวดลาย ซึ่งยากที่จะเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างเจนจบครบเครื่องจนชำนาญ

สมัยกรุงสุโขทัย มวยไทยได้รับการฝึกฝนในเด็กผู้ชายที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับต่อสู้กับข้าศึกที่จะมารุกราน และการฝึกมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่จะมีลักษณะชายชาติวีร ซึ่งประกอบด้วย คุณวุฒิ มารยาท มนุษยธรรม วีรกรรม ความทรหด อุดม อัจฉริยะทางคาถาอาคม พลังกาย และความรู้ความชำนาญในศิลปะมวยไทยและกระบี่กระบอง (ดองแก้ว รัตนสันต์ และ อุตม ประมวลวิทย์, 2501)

จากหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ ดังกล่าวทำให้ทราบว่า การฝึกหัดมวยไทยในสมัยสุโขทัยนั้น มีเจตจำนงหมาย 4 ประการ คือ

1. เพื่อการทหารและสู้รบกับข้าศึก
2. เพื่อไว้ต่อสู้ป้องกันตนเอง
3. เป็นศิลปะศาสตร์แขนงหนึ่งของพระมหากษัตริย์
4. เป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาใช้และบางมาตรการก็บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชกมวย ในสมัยนี้เป็นยุคที่มีนักมวยฝีมือดีเป็นจำนวนมาก เช่น นายขนมต้ม ที่แสดงฝีมือให้ชาวพม่าได้ประจักษ์มาแล้ว แม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังมีความสามารถทางด้าน การชกมวยไทย และเกิดมีสำนักมวยต่างๆ ขึ้นมากมาย อีกทั้งการชกมวยเริ่มจะมีให้เห็นตามงานรื่นเริง งานวัด หรืองานเฉลิมฉลองต่างๆ

สมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มวยไทยมีบทบาทอย่างมากในการต่อสู้กับข้าศึก ทหารมักจะได้รับการศึกษาอย่างชำนาญ อีกทั้งนักมวยที่เก่งๆก็ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหาร เมื่อยามว่างเว้นจากศึกสงครามก็มีการเล่นต่างๆ และการแสดงหรือการแข่งขันในเชิงศิลปะป้องกันตัวอยู่เสมอ เช่น กระบี่กระบอง ดาบ และมวยไทย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายและความสามารถในการต่อสู้ รวมทั้งความสนุกสนานบันเทิงใจอีกด้วย

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี การฝึกหัดมวยไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเข้ารับราชการ บางคนก็ฝึกไว้เพื่อชกมวยในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตนเอง และวงศ์ตระกูลซึ่งในระยะนี้การฝึกหัดมวยไทยเพื่อชกเป็นอาชีพก็เริ่มมีบ้างแล้วแต่ยังมีไม่มากนัก

จนกระทั่งสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้มีสนามมวยถาวรขึ้นคือ สนามมวยสวนกุหลาบ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 จึงทำให้ประชาชนเกิดความสนใจและมีการฝึกหัดมวยไทยขึ้นชกเพื่อเป็นอาชีพมากขึ้น

ต่อมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี จนถึงปัจจุบันได้มีสนามมวยถาวรและสนามมวยชั่วคราวเปิดทำการแข่งขันมากขึ้น นักมวยสามารถชกเป็นประจำวันและมีรายได้จากการแข่งขันมากขึ้น จุดมุ่งหมายในการชกมวยไทยในระยะนี้จึงเน้นเพื่อเป็นอาชีพ

การเรียนการสอนวิชามวยไทยเริ่มมีในหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. 2518 คือ วิชา พ.0132 มวยไทย โดยจัดเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป วิชาการและคุณค่าของกีฬามวยไทยทักษะเฉพาะตัว ทักษะและวิธีป้องกันต่าง ๆ ระเบียบประเพณี กติกา และมารยาทของการเป็นผู้เล่นและการรักษาอุปกรณ์กีฬามวยไทย โดยกำหนดให้เป็นหลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับวิชามวยไทยในสถาบันผลิตครูพลศึกษา ทุกสถาบันจะมีวิชามวยไทยบรรจุไว้ในหลักสูตร เช่น หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาระดับสูงพลศึกษา (ป.ก.ศ.พลศึกษา) ได้กำหนดให้วิชา

มวยไทยเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาชายวิชาเอกพลศึกษาจะต้องเรียนวิชามวยไทย สำหรับในหลักสูตรของสภาฝึกหัดครูชั้นกำหนดให้วิชามวยไทยเป็นวิชาเลือกของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้วิชามวยไทยเป็นวิชาเลือก ชื่อวิชา คือ 415423 เทคนิคและทักษะมวย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกพลศึกษา หลักสูตร 4 ปี วิชามวยไทยถือเป็นวิชาเลือกเสรี คือ พล.341 มวยไทย 1 (ชาย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา) มีการเรียนวิชามวยไทย คือ วิชา PE.103 มวยไทย และวิชา PE. 344 ทักษะและวิธีการสอนมวยไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกการสอนพลานามัย (สายเดี่ยว) มีการเรียนวิชามวยไทยเป็นวิชาเลือกแนะนำ คือ PE. 381 มวยไทย 1 และ PE. 382 มวยไทย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพลานามัย วิชาเอกพลศึกษา ได้รับปริญญา วท.บ.(พลานามัย) มีการเรียนวิชามวยไทย คือ PE.371 Technique and skill in Thai Boxing(Man) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา วิชาโท สุขศึกษา มีการเรียนวิชามวยไทยเป็นวิชาเอกเลือก คือ วิชา PE. 330 มวยไทย ในระดับประถมศึกษาเองก็เช่นกัน สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ มีความหวังใยว่าศิลปะมวยไทยจะสูญหายไป จึงเสนอแนะให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วไปได้จัดทำมวยไทยเป็นท่ากายบริหารของนักเรียน

นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีการฝึกหัดมวยไทยในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แม้จะไม่สอนในหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ก็มีมีการฝึกหัดมวยไทยโดยการจัดเป็นชมรมมวยไทยขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการฝึกหัดกีฬามวยไทย และได้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยภายในทุกปี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยไทยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี หรือที่วิทยาลัยพลศึกษาก็มีการตั้งชมรมมวยไทยขึ้นในแต่ละวิทยาลัย เมื่อมีการแข่งขันกีฬามวยไทยที่วิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทยก็จะมีการแข่งขันชมรมมวยไทยขึ้น และการแข่งขันชมรมมวยไทยได้รับการบรรจุในการแข่งขันด้วยทุกครั้ง แม้แต่จังหวัดต่าง ๆ ก็มีค่ายมวยขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักมวยเหล่านี้ก็จะชกในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานวัด งานรื่นเริง งานฉลอง งานประจำปีของจังหวัด หรือสนามมวยท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ บางจังหวัดมีการจัดตั้งชมรมมวยไทยเพื่อส่งเข้าร่วมในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเป็นประจำทุกปี เพื่อหาประสบการณ์และโอกาสที่เหมาะสมในการก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยไทยอาชีพต่อไป

แรงจูงใจนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้คนสนใจที่จะมาเป็นนักมวยไทย เพราะแรงจูงใจจะเป็นตัวผลักดันให้นักมวยประสบความสำเร็จ เฮอรัแมน (Herman, 1990) ได้สรุปลักษณะของผู้มีแรงจูงใจฝักใฝ่สมรรถที่สูงว่าเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยาน จะมีความหวังอย่างมากว่าตนจะประสบความสำเร็จจากการกระทำในสิ่งที่ยาก ต้องการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุถึงมาตรฐานอันดีเลิศ ต้องการเป็นคนเก่ง มีความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะคนอื่น ๆ ต้องการเพิ่มการยอมรับตนเองโดยการบรรลุความสำเร็จในกิจกรรมที่เป็นอัจฉริยะ

แรงจูงใจเป็นกระบวนการกระตุ้นให้พฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมาย การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นนักมวยไทย ขยันฝึกซ้อมและซ้อมอย่างหนัก จนกระทั่งมีความสามารถสูงระดับหนึ่งแสดงว่านักมวยไทยคนนั้นมีแรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจอาจจะมาจากภายในตัวนักมวยเอง หรือนักมวยมีความต้องการและอยากจะทำแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา ด้วยเหตุผลและความชอบของตัวเองหรือด้วยความพอใจและยินดีในงานของตน ในขณะที่เดียวกันแรงจูงใจก็อาจจะมาจากภายนอกของตัวนักมวยเอง ซึ่งเป็นสภาวะที่นักมวยไทยเองมองเห็นจุดหมายหรือผลที่จะได้รับ ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่นักมวยไทยไปสู่การแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมา เช่น การได้รับรางวัล เงินทอง ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือต้องการเป็นที่ยอมรับของคนทั่ว ๆ ไป

ในสภาวะปัจจุบันเราจะพบว่าบุคคลที่มาชกมวยไทยส่วนใหญ่นั้น ล้วนแล้วแต่มาจากครอบครัวที่ยากจน และมีฐานะความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น อดอยาก ขาดการศึกษาหรือมีการศึกษาน้อย เพราะความแตกต่างของสังคมเมืองและชนบท ทุกคนก็มีความมุ่งหวังว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้อัตนเองและครอบครัวมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ก็เป็นหนทางหนึ่ง แต่การมาเป็นนักมวยก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง มีนักมวยหลายคนประสบความสำเร็จจากการชกมวย ในสภาพปัจจุบันการแข่งขันชกมวยมักจะมีการมอบรางวัลให้แก่นักมวย เพื่อเป็นสิ่งล่อใจภายนอก เช่น มอบทองคำ เงิน บ้าน ที่ดิน ฯลฯ เมื่อมีผลการชกที่ชนะคู่ต่อสู้ ชกได้ประทับใจ หรือชกแล้วได้ครองตำแหน่งแชมป์ ตลอดจนเงินรางวัลค่าตัวของนักมวยที่สูงขึ้นมาก ซึ่งมีความสำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้นักมวยประสบความสำเร็จตามที่นักมวยมุ่งหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากตัวนักมวยเอง หรือเกิดจากภายนอกของตัวนักมวย ในปัจจุบันการชกมวยไทยได้มีการแข่งขันอย่างมากมาย และหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันชกมวยไทยของนักเรียนนักศึกษา การแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น หรือ

การแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ ซึ่งจุดมุ่งหมายหรือความมุ่งหวังที่เกิดขึ้นในตัวนักมวยหรือเกิดจากภายนอกตัวนักมวยก็ย่อมจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลต่าง ๆ ย่อมแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของนักมวยไทยนักศึกษา นักมวยไทยสมัครเล่น นักมวยไทยอาชีพ ย่อมจะมีความแตกต่างกัน

เการอน (Gauron, 1978) ได้กล่าวถึง สาเหตุที่เป็นแรงจูงใจ หรืออาจเรียกว่า สาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ คนจะถูกจูงใจให้ทำงานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยสาเหตุดังนี้ คือ ความเห็นชอบจากสังคม การแข่งขัน การชนะตนเอง แบบแผนการดำเนินชีวิต กลัวความล้มเหลว สมรรถภาพทางกายและสุขภาพ มิตรภาพและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ความสำเร็จและสัมฤทธิ์ผล สิ่งตอบแทนที่เด่นชัด การเป็นที่ยอมรับ การชมเชยและการควบคุม เพศตรงข้าม สภาพการแข่งขันและกลุ่มผู้ชม ความเป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์ในทีมแบบครอบครัว การปลดปล่อยอารมณ์ สถานภาพ การชื่นชมตนเองและการสำนึก และการเข้าใจเหตุผล

ในปัจจุบันมวยไทยเป็นที่กำลังได้รับความนิยมและความสนใจอย่างสูงสุด ดังจะเห็นได้ว่าการแข่งขันอยู่เป็นประจำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด หรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ก็มักจะถือโอกาสเข้าชมการแข่งขันชกมวยไทย และเป็นการสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ หลังจากที่ได้ชมการแข่งขันมวยไทยแล้ว ชาวต่างชาติ เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น มีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการศึกษาและฝึกหัดมวยไทย เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ และฝึกหัดเป็นอาชีพอย่างจริงจัง ทำให้มีการจัดการแข่งขันมวยไทยในต่างประเทศจนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก และส่วนมากจะมีลักษณะไปในทางธุรกิจ และการพนัน (มงคล กาเมือง, 2532)

ดังนั้น การเลือกที่จะเป็นนักกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น นับว่ามีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน จะเห็นว่าก็มีกีฬาหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดกีฬาที่มีความแตกต่างกันไป ซึ่งกีฬาบางอย่างนั้นก็อาจจะเหมาะกับบุคคลหนึ่ง แต่อีกบุคคลหนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ และความคิดเห็นของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปในการเลือกเป็นนักกีฬาชนิดนั้น ๆ และแนวโน้มในอนาคตกีฬามวยไทยอาจจะยกระดับให้เป็นกีฬาสากล มีผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และมีค่าตอบแทนแก่นักมวยไทยสูง ถึงทำให้มีผู้สนใจเป็นนักมวยไทยเป็นจำนวนมากไม่ว่า จะเป็นเด็ก นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจในการชกมวยไทย และกีฬามวยไทยยังบ่งบอกถึง

ชนบทรรมนิยมศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไทยไว้อย่างชัดเจน จึงน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของนักมวยไทยทุกคนในการที่จะส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติไว้คงอยู่สืบไป

ด้วยเหตุนี้แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทยนั้นจึงมีความสำคัญที่จะศึกษา เพราะแรงจูงใจนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้นักมวยไทยได้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถึงแม้ว่าบางครั้งนักมวยไทยบางคนจะไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือก้าวไปได้ในระดับหนึ่งก็ตาม แรงจูงใจนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ตามมา เช่น ความมีชื่อเสียง เกียรติยศ อาชีพการงานที่ดีขึ้น การได้เล่าเรียนในสถานศึกษาที่ดี ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น มีเงินทอง ได้รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลรอบข้าง เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากนักมวยไทยหลายคนที่กำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จเหล่านี้ จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทยว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากีฬามวยไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทยของนักมวยไทยนักศึกษา นักมวยไทยสมัครเล่น นักมวยไทยอาชีพ
2. เปรียบเทียบแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทยของนักมวยไทยนักศึกษา นักมวยไทยสมัครเล่น และนักมวยไทยอาชีพ

สมมติฐานการวิจัย

1. นักมวยไทยนักศึกษานักมวยไทยสมัครเล่น นักมวยไทยอาชีพมีแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
2. นักมวยไทยนักศึกษานักมวยไทยสมัครเล่นและนักมวยไทยอาชีพมีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3. นักมวยไทยนักศึกษามีแรงจูงใจภายในสูงกว่าแรงจูงใจภายนอก นักมวยไทย-

สมัครเล่น มีแรงจูงใจภายในสูงกว่าแรงจูงใจภายนอกและนักมวยไทยอาชีพมีแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทย มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักมวยไทยนักศึกษา นักมวยไทยสมัครเล่น และนักมวยไทยอาชีพ
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 - 2.1 ตัวแปรอิสระ คือ นักมวยไทย ได้แก่
 - นักมวยไทยนักศึกษา เป็นนักมวยไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัย-พลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 พุทธศักราช 2538 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
 - นักมวยไทยสมัครเล่น เป็นนักมวยไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 8 พุทธศักราช 2539 ณ จังหวัดอุดรธานี
 - นักมวยไทยอาชีพ เป็นนักมวยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมมวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทย (ราชดำเนิน) ปี 2539
 - 2.2 ตัวแปรตาม คือ คะแนนแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทย

ข้อตกลงเบื้องต้น

1. การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทยนั้น จะศึกษาในกลุ่มของนักมวยไทยนักศึกษา นักมวยไทยสมัครเล่น และนักมวยไทยอาชีพ โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2. กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลด้วยความจริงใจและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

นิยามคำสำคัญ

แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวของนักมวยเอง นักมวยมีความต้องการและอยากจะทำแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา ด้วยเหตุผลและความชอบของตนเอง เช่น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า เป็นต้น

แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที่สภาวะของบุคคลได้รับการกระตุ้นจากภายนอก ทำให้มองเห็นจุดหมายและนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมของบุคคลทั่ว ๆ ไป เช่น การให้รางวัล การลงโทษ การยกย่องชมเชย การแสดงความรัก เป็นต้น

มวยไทย หมายถึง ศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่สามารถใช้เท้า เข่า ศอก และหมัดเป็นอาวุธได้ การชกจะชกบนเวทีและปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาของการแข่งขันนั้น ๆ และมวยไทยก็มีหลายระดับ เช่น มวยไทยนักเรียนนักศึกษา มวยไทยสมัครเล่น และมวยไทยอาชีพ

นักมวยไทย หมายถึง บุคคลที่เข้าร่วมในการแข่งขันชกมวยไทย ณ สถานที่ที่จัดให้มีการแข่งขันชกมวย เช่น การแข่งขันชกมวยไทยในกีฬาวินัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย การแข่งขันชกมวยของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ ณ เวทีราชดำเนิน, ลุมพินี เป็นต้น

นักมวยไทยนักศึกษา หมายถึง บุคคลที่เป็นนักมวยไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ และเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อมีการจัดการแข่งขันขึ้นในสถานศึกษานั้น หรือระหว่างสถานศึกษา

นักมวยไทยสมัครเล่น หมายถึง บุคคลที่ชกมวยตามกติกามวยไทย หรือเข้าร่วมการแข่งขันตามคุณสมบัติของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

นักมวยไทยอาชีพ หมายถึง บุคคลที่ชกมวยตามกติกามวยไทยของเวทีมวยมาตรฐาน เช่น เวทีมวยลุมพินี หรือเวทีมวยราชดำเนิน และได้รับเงินค่าตัวในการชกแต่ละครั้ง

มวยไทยนักศึกษา หมายถึง กีฬาการชกมวยไทยที่จัดขึ้นในการแข่งขันกีฬาวินัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย โดยผู้ชกที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือถ้วยรางวัล จะไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ กติกาที่ใช้อยู่มีความเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันนั้น ๆ และนักมวยไทยเอง ต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ และท้องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

มวยไทยสมัครเล่น หมายถึง กีฬาการชกมวยไทยที่จัดขึ้นในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง นักมวยจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือไม่สวมก็ได้ กฎ ระเบียบ กติกา ที่ตกลงกันไว้ นักมวยจะไม่ได้รับค่าจ้าง เงินรางวัลและผลประโยชน์ หรืออาจจะได้รับค่าตอบแทนบ้างเพียงเล็กน้อย ไม่มีค่าตัวจากการชกแน่นอนแต่จะมุ่งเน้นเพื่อชื่อเสียง หรือเพื่อเป็นตัวแทน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยกำหนดไว้

มวยไทยอาชีพ หมายถึง กีฬาการชกมวยไทย ที่นักมวยจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ของสมาคมมวยไทยแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษที่รุนแรง ตัวนักมวยจะมีผู้จัดการนักมวย หรือหัวหน้าคณะ มีเรื่องของผลประโยชน์ รายได้ ค่าตัว ที่แน่นอน ในการชกแต่ละครั้งมาเกี่ยวข้อง นักมวยเองจะมีการจัดอันดับ หรือขึ้นทะเบียนไว้ รวมทั้งการเสียภาษีรายได้ให้แก่รัฐ และขึ้นชก ณ เวทีมวยมาตรฐาน เช่น เวทีมวยลุมพินี เวทีมวย-ราชดำเนิน เป็นต้น

สาเหตุแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่เป็นองค์ประกอบ เป็นต้นเหตุของแรงจูงใจ ซึ่งการอน ได้รวบรวมไว้ 19 ประการด้วยกัน คือ

ความเห็นชอบจากสังคม (Social Approval) หมายถึง การได้รับการส่งเสริมสนับสนุน เห็นชอบ หรือแสดงความชื่นชมยินดีจากบุคคลรอบข้าง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน ครูหรือโค้ช ในการเป็นนักมวยไทย

การแข่งขัน (Competition) หมายถึง ความต้องการในการแข่งขันของนักมวยกับเพื่อนในค่ายหรือต่างค่าย และนักมวยมีความรู้สึกว่าการได้แข่งขันนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจ

การชนะตนเอง (Self-mastery) หมายถึง การพยายามผลักดันตนเองให้เป็นนักมวยไทย โดยที่สามารถควบคุมสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงทักษะกีฬามวยไทยได้เป็นอย่างดี

แบบแผนการดำเนินชีวิต (Life Style) หมายถึง การกำหนดรูปแบบและแนวทางในการมาเป็นนักมวยไทยด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น มีความรักและสนใจในการชกมวยไทย หรือได้รับการฝึกสอนส่งเสริมจากบิดามารดาให้เป็นนักมวย

กลัวความล้มเหลว (Fear of Failure) หมายถึง ความวิตกกังวลในจิตใจ

ต่อการชกมวย ไม่ว่าจะเป็นผลของการชก การวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลทั่วไปหรือรอบข้างและ การกลัวความพ่ายแพ้ และสร้างความรู้สึกลึกซึ้งพยายามช่วยตนเองให้หลีกเลี่ยงจากความล้มเหลวที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยฝึกเพิ่มเติม หรือฝึกทักษะที่บกพร่อง เป็นต้น

สมรรถภาพทางกายและสุขภาพ (Physical Fitness and Health)

หมายถึง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้นักมวยไทยทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกาย ทักษะ และสภาพ ทางด้านจิตใจให้บรรลุเป้าหมาย หรือเพิ่มระดับความสามารถสูงสุด

มิตรภาพและความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Friendship and Personal

Associations) หมายถึง การได้พบปะ รู้จัก เพื่อนนักมวย ครู หรือโค้ช ทั้งในค่ายเดียวกัน หรือต่างค่าย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ความสำเร็จและสัมฤทธิ์ผล (Success and Achievement) หมายถึง ความ

ต้องการในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายหรือความตั้งใจสูงสุดที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาฝึก มวยไทย การเป็นคนเด่นคนดัง การมีชื่อเสียง แม้กระทั่งการได้รับรางวัลหรือทุน

สิ่งตอบแทนที่เด่นชัด (Tangible Payoffs) หมายถึง การได้รับสิ่งตอบแทน

หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการชกมวยหรือเป็นเป้าหมายให้มาชกมวย เช่น ทุนการศึกษา การ ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เงินทอง และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น

การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การแสดงความสามารถของตน

ทางด้านการชกมวยให้บิดา มารดา เพื่อน บุคคลสำคัญ หรือญาติพี่น้อง ยอมรับในความสามารถ ของตน

การข่มขู่และการควบคุม (Intimidation/Control) หมายถึง การได้

รับการควบคุมดูแล หรือกำหนดขอบเขตในการ เป็นนักมวยไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการปฏิบัติตน ขณะ เป็นนักมวยหรือการฝึกซ้อมการชกมวย

เพศตรงข้าม (Heterosexuality) หมายถึง ความต้องการที่จะแสดงให้

ตนเป็นจุดเด่น น่าสนใจ เป็นที่ยอมรับ เป็นที่สนใจของเพื่อนต่างเพศ

สภาพการแข่งขันและกลุ่มผู้ชม (Competing Conditions-Crowds)

หมายถึง สภาพการหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่แข่งขันที่มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมใน การชกมวย เช่น เสียงเชียร์ สายตาของผู้ชม และจำนวนผู้คนที่มากมาย

ความเป็นตัวของตัวเอง (Independence-Individuality) หมายถึง

การรู้จักกำหนดเป้าหมายในการฝึกหรือรู้จักตั้งเป้าหมาย รู้จักการวางแผน กำหนดแผนให้กับตนเองและมีโอกาสได้แสดงความรู้ ความคิดเห็นบ้าง แล้วแต่โอกาส

ความสัมพันธ์ในทีมแบบครอบครัว (Family) หมายถึง การได้มีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็นพูดคุยปรึกษาหารือกัน เปรียบเสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนั้น ๆ

การปลดปล่อยอารมณ์ (Emotional Release) หมายถึง การพักผ่อนหรือผ่อนคลายทางจิตใจ เพื่อให้ให้อารมณ์ ความรู้สึกที่เคร่งเครียดกังวลลดลงโดยการชกมวย และยังทำให้หนักมวยเกิดความสดชื่นกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาขึ้น

สถานภาพ (Status) หมายถึง การสร้างความรู้สึกลอยสบายจากสังคมแวดล้อมในการเป็นคนเด่นคนดัง มีหน้ามีตา มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับนับถือ ยกย่อง ในความสามารถหรือความสำเร็จของตน

การขึ้นนำตนเองและการสำนึก (Self-Direction/Awareness) หมายถึง การเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง รู้จักประเมินความสามารถของตนเองที่มีอยู่และสามารถกำหนดแผนประจำตัว หรือจุดมุ่งหมายในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

การเข้าใจเหตุผล (Understanding Reasons) หมายถึง ความรู้สึกลอยสบายในกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎ กติกา การตัดสินใจ มีวินัยในตนเอง เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูหรือโค้ช

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ทำให้ทราบถึงแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของนักมวยไทย นักศึกษา นักมวยไทยสมัครเล่นและนักมวยไทยอาชีพ
2. ทำให้ทราบถึงความแตกต่างของแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของนักมวยไทย นักศึกษา นักมวยไทยสมัครเล่นและนักมวยไทยอาชีพ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการกีฬาให้คนไทยรู้จักคุณค่าของศิลปะมวยไทย
4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักมวยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะในการชกมวยไทยอาชีพ
5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักมวยไทย